

# เทรนด์ไมโครขอเชิญร่วมงานสัมมนาแนะนำองค์กร รับมือการโจมตีแบบมีเป้าหมาย



นายวิลเลียม ตัน ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกในการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการโจมตีแบบมีเป้าหมายถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน เนื่องจากการโจมตีดังกล่าวถูกออกแบบให้ทำลายองค์กรด้วยการทำให้ระบบติดไวรัสในลักษณะของภัยคุกคามแบบซีโรเดย์ และหลบซ่อนตัวอยู่ภายในเครือข่ายเป็นเวลายาวนานที่สุดเพื่อคอยขโมยข้อมูลสำคัญ ดังเช่น การโจมตีทางไซเบอร์ที่เกาหลีใต้ถึง 2 ครั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งการโจมตีครั้งนั้นทำให้เครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ช่อง KBS, MBS และ YTN ต้องหยุดการออกอากาศลง การบริการทางการเงินและการดำเนินการทางธนาคารสามแห่ง คือ Shinhan, NongHyup และ Jeju ชัดชิ่งไปด้วย”



บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ **“Trend Micro Advanced Persistent Targeted Attacks Seminar”** ซึ่งเป็นงานสัมมนาและสาธิตเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขั้นสูง ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 (สถานีรถไฟฟ้าอโศก) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจากมร.ริชาร์ด เชน ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กร บริษัท เทรนด์ไมโคร เป็นผู้บรรยายพิเศษในงาน และเวลา 13.00 – 15.00 น. สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไอที โดยได้รับเกียรติจากนายคงศักดิ์ ก่อตระกูล ผู้จัดการอาวุโสด้านเทคนิค บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บรรยายพิเศษในงาน

ภายในงานท่านจะได้ให้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ของอาชญากรไซเบอร์ พร้อมการแนะนำโซลูชันที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งจะช่วยให้องค์กรปลอดภัยจากการโจมตีแบบมีเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังนำเสนอการวิเคราะห์แบบเชิงลึกเพื่อป้องกันการโจมตีที่มีลักษณะคล้ายกันในอนาคต โดยออกแบบให้มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่เป็นอันตราย การติดต่อสื่อสารที่น่าสงสัย และพฤติกรรมโจมตีที่จะช่วยให้องค์กรรับมือกับภัยคุกคามจากการโจมตีแบบมีเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสำรองที่นั่งได้ที่บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์

0-2646-1968 หรืออีเมล [marketing.th@trendmicro.com](mailto:marketing.th@trendmicro.com)